

วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2567

ลำดับที่	เรื่อง	เจ้าของผลงาน	หมายเหตุ
1	การศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567	นางสาวธัญภักดิ์ ธนชัยผลฐานิส	
2	การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์	นายกตนนท์ นาทัน	รับเล่มคืนแล้ว
3	การศึกษาพฤติกรรมผลงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 ทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล รายวิชากลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล	นางสาวไพลิน แนวจำปา	
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน-การสอน	นายนรา เดชะคำภู	
5	การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาเครื่องกล	นายอิศรา เปลี่ยมไธสง	
6	การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาชั้น ปวช.2/6	นายวรวิฑูมิ วงศ์ชาติ	
7	การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ารถยนต์ สำหรับเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาเครื่องกล	นายมาฆะสิทธิ์ แก้วลา	
8	การศึกษาพฤติกรรมการทำงานสะอาดห้อง A แผนกวิชาช่างยนต์ตามหน้าที่เวรประจำวัน รายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์	นายหลักชัย เล็กเมฆา	
9	การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาเครื่องกล	นายอิศรา เปลี่ยมไธสง	
10	การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ รายวิชาเครื่องล่างรถยนต์	นายวีรสิทธิ์ นาทัน	รับเล่มคืนแล้ว
11	การศึกษาปัญหาของผู้เรียนแต่งกายไม่ถูกระเบียบ	นายถาวร สีถากการ	
12	การปรับพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน วิชาโปรแกรมซีเอ็นซี ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 (ทวิ)	นายอนุพันธ์ จารุพงษ์	

วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2567

ลำดับที่	เรื่อง	เจ้าของผลงาน	หมายเหตุ
13	การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน วิชาโปรแกรมซีเอ็นซี ระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 2 (ทวิ)	นายพิริยะ ช่ายกระโทก	
14	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติ	นายศักสิทธิ์ จันทะแสง	
15	ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ม.6 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาการเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า ปีการศึกษา 1/2567 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	นายปัญญาพร พุกษชาติ	
16	การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เรื่องการใช้โรงจอดรถอัตโนมัติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาระบบควบคุมภายในงานอุตสาหกรรม ของนักศึกษา ปวส.2 ม.6 กลุ่ม 8 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นายสิทธิระ กาญจันดา	
17	ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ (30001-1003) โดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ม.6) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง	นายสุกรี พรมนิกร	
18	ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (30104-2006) โดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง	นายสุกรี พรมนิกร	
19	การแก้ปัญหาการต่อวงจรการติดตั้งไฟฟ้า โดยวิธีการปฏิบัติแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการต่อวงจรจำลองในรายวิชาติดตั้งไฟฟ้า 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ม.6 กลุ่ม 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นายจำรัส ชนะสิงห์	
20	การศึกษาผลการเรียนรู้แบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้โครงการเป็นฐานเรื่องการใช้มิลติมิเตอร์ในการวัดค่าปริมาณไฟฟ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าของนักศึกษา ปวส.1 ทวิภาคี กลุ่ม 1-2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นางสาวสุวรรณา โกศลวัฒน์	
21	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (30104-0005) วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ	นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา	

วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2567

ลำดับที่	เรื่อง	เจ้าของผลงาน	หมายเหตุ
22	เจตคติความมีวินัยด้านเครื่องแต่งกายของนักศึกษา	นายกฤษณะ เพชรไพร	
23	การพัฒนาทักษะรายวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ เรื่องการต่อวงจรนิวเมติกส์ไฟฟ้า โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 (ม.6) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นายกฤษฎา อ่อนศรี	
24	การแก้ปัญหาการต่อวงจรระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการปฏิบัติแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการต่อวงจรจำลองในรายวิชาระบบควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ม.6 กลุ่ม 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นายก่อไกร สุทธิ	
25	การเสริมสร้างวินัยที่ดีเรื่องการแต่งกาย	นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข	
26	การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/1-2 ม.6 โดยการเสริมแรงทางบวก	นายปรีวัฒน์ ยืนยง	
27	การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้ฝึกทักษะด้วยตนเอง เรื่องความพื้นฐานเกี่ยวกับการรังวัดและการสำรวจที่ดิน วิชาการสำรวจเพื่อก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2	นายดุลยวัต รัชพงษ์	
28	การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษาแผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิชาปฐพีกลศาสตร์	นายณัฐวรรณ เกษกุล	
29	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนแบบเบื้องต้น (20100-1009) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 กลุ่ม 2 โดยวิธีสอนแบบถามตอบ	นางสาววิรุพพรรณ บุญรัมย์	
30	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอนแบบปกติและการสอนโดยใช้ชุดวิดีโอช่วยสอน ในรายวิชาท่อและสุขภัณฑ์ รหัสวิชา 20121-2110	นายเดชนรงค์ ดอกบัว	
31	การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักศึกษาแผนกวิชาโยธา	นายปัญญา บุญเล่ห์	
32	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการสอนแบบบรรยายและวิธีการสอนแบบใช้สไลด์ทัศนวัสดุ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2	นางสาวประไพสุข เกษมสุข	

วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2567

ลำดับที่	เรื่อง	เจ้าของผลงาน	หมายเหตุ
33	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้สื่อแบบจำลองไม้บรรทัดมาตราส่วน เรื่องการอ่านมาตราส่วน รหัสวิชา20100-1009	นางสาวจริญญา หล้าลุน	
34	การใช้โปรแกรม SketchUp ในการสอนในรายวิชาการประมาณราคางานโยธา เรื่องโครงสร้างฐานราก	นายศุภสิทธิ์ สายขุน	
35	การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่มีความสนใจในการเรียนหรือการไม่เข้าเรียน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	นายปฏิภาณ ชมภูมาศ	
36	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 30000-1304 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล กลุ่มที่ 1,2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	นางอรทัย ชาเสน	
37	การพัฒนาทักษะนักศึกษาเขียนเรซูเม่โดยใช้ใบความรู้	นางชนิษฐา ดาโรจน์	รับเล่มคืนแล้ว (อ. โป้ท)
38	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 30000-1201 เรื่อง News Online โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี (สขบ.1/1 ทวิภาคี)	นางศิริณณา ดอนชัย	
39	การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชากฎหมายแรงงาน รหัสวิชา 20001-1004 เรื่องหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมทาวงค์	
40	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังการเรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์พัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ Smart Choice Online รายวิชาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ รหัสวิชา 30000-1203 สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ม.6 กลุ่ม 1-2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567	นางสรัญญา งานสัมพันธ์ฤทธิ์	

วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2567

ลำดับที่	เรื่อง	เจ้าของผลงาน	หมายเหตุ
41	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปแบบการเมืองการปกครองในยุคปัจจุบันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 20000-1502 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ว่าที่ ร.ต.ธนาธร กว้างขวาง	
42	เจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์	
43	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์	นายทรงศักดิ์ สัตนาโค	
44	การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ	นายวัฒน์กร ไชยพล	
45	การศึกษาพฤติกรรม การไม่ส่งงานของนักเรียน ชั้น ขอ.21 ในรายวิชาเครื่องรับวิทยุ	นายอรุณ ชุมอาจ	
46	การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1 โดยการเสริมสร้างแรงทางบวก	นางจุฬาพรรณ คณารักษ์	
47	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่องวงจรไฟฟ้าแบบผสม รายวิชางานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด	นายวิเชียร กำทอง	
48	ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อประสิทธิภาพการสอนรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์	นายทรงศักดิ์ สัตนาโค	
49	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ	นายวัฒน์กร ไชยพล	คืนเล่มแก้ไข
50	การศึกษาพฤติกรรม การไม่ส่งงานของนักเรียน ชั้น ขอ.21 ในรายวิชาเครื่องรับวิทยุ	นายอรุณ ชุมอาจ	
51	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	นางสาวประภาพรณ กำทอง	
52	การพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางฟิสิกส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	นางทิพวรรณ สายพิน	
53	การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยร่วมกับเทคโนโลยีปัจจุบันในการสร้างเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในครัวเรือน	ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิน	

วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2567

ลำดับที่	เรื่อง	เจ้าของผลงาน	หมายเหตุ
54	การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยถอดล้อรถยนต์ ประสิทธิภาพสูง สำหรับศูนย์บริการยานยนต์ในจังหวัด อุบลราชธานี	ผศ.ดร.อาคม ปาสีโล	
55	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการสอน แบบปกติและการสอนโดยใช้ชุดวิดีโอช่วยสอนในรายวิชาท้อ และสุขภัณฑ์ รหัสวิชา 20121-2110	นายเดชนรงค์ ดอกบัว	2/2567
56	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) วิชาการทำหุ่นจำลอง ในการไม่ส่งงาน	นางสาวประไพสุข เกษมสุข	
57	ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการ สอนในรายวิชา การสำรวจเส้นทาง รหัสวิชา 30121-2007	นายดุลยวัต รัชพงษ์	
58	การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานหรือการบ้านของ นักศึกษา แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิชา วิศวกรรมฐานราก	นายณัฐวรรณ เกษกุล	2/2567
59	การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของ นักศึกษาชั้น ปวส.2/1-2 ม.6	นายปรีวัฒน์ ยืนยั้ง	2/2567